

สรุปข้อมูลผู้ขอย้าย/ปฏิบัติราชการ ภายในอำเภอเดชอุดม รอบ 1/2568

ลำดับ ที่	คำ นำหน้า	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หน่วยงาน ต้นสังกัด		หน่วยงาน ปลายทาง		เหตุผล การขอย้าย	การประเมินเลื่อน ระดับ	ความเห็นผู้บังคับบัญชา ต้นทางเบื้องต้น
1	นางสาว	ศิกานต์	พาพะหม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.ป่าโมง	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.ท่าโพธิ์ศรี	-	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
2	นางสาว	ทองใบ	ธานี	นักวิชาการ สาธารณสุข	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นิคมลำ โตมใหญ่	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นากระแซง	เพื่อหาประสบการณ์	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	ไม่อนุมัติ
3	นางสาว	เจนจิรา	พวกแสน	นักวิชาการ สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	สสอ.เดชอุดม	สสอ.เดชอุดม	รพ.นาจะหลวย	รพ.นาจะหลวย	เพื่อหาประสบการณ์และ อุปการะครอบครัว	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ขอดทดแทน
4	นาย	ไกรยุทธ	ชัญชนธ กิจ	นักวิชาการ สาธารณสุข	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.หนอง สนม	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.ใหม่พัฒนา	เพื่อความก้าวหน้าใน ตำแหน่ง	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
5	นาย	กฤษฎา	บุญไชย	เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข	ชำนาญงาน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นาทุ่ง	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.เสาหลัก	ย้ายไปทำงานใกล้ภูมิลำเนา	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
6	นางสาว	อาทิตยา	ยิ่งใหญ่	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข	ชำนาญงาน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.ท่าโพธิ์ ศรี	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.ป่าโมง	เพื่อหาประสบการณ์	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
7	นางสาว	ชานัญชิตา	ศาลาแก้ว	นักวิชาการ สาธารณสุข	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.คำ กลาง	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
8	นาย	อดิศักดิ์	ปราบ ชมพู	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	สสอ.น้ำขุ่น	รพ.สต.ขี้เหล็ก	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
9	นางสาว	จิราพร	โพธิ์ทา	นักวิชาการ สาธารณสุข	ชำนาญการ	สสอ.ทุ่งศรี อุดม	รพ.สต.นา เกษม	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ วิชาการและบริการ	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
10	นางสาว	อติยา	วิจิตรเชื้อ	นักวิชาการ สาธารณสุข	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นาสว่าง	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานบริหาร	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
11	นาย	วัชรพล	นามสิงห์	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข	ชำนาญงาน	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงาน ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานบริหาร	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
12	นางสาว	ธิดาภาณี	คุณพงษ์	เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข	ชำนาญงาน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.คำครั่ง	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.บัวงาม	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
13	นางสาว	ปริญญา พร	คำป้อง	เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข	ชำนาญงาน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.แก้ง	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.ท่าโพธิ์ศรี	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
14	นางสาว	สุดาทิพย์	สูวอ	เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข	ชำนาญงาน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.โนน แคน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.แก้ง	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
15	นาย	ประไพโร	ปกครอง	นักวิชาการ สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.เม็ก น้อย	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.แก้ง	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข

16	นางสาว	จิตรา	เหลียมดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.โนน แคน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นิคมลำโดมใหญ่	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
17	นาง	บุษรินทร์	แสงสุข	นักวิชาการ สาธารณสุข	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.ทุ่งเทิง	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.โพนควน	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
18	นาง	บุษกร	ซึกข์ขันธ กิจ	นักวิชาการ สาธารณสุข	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.หนอง ยาว	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นาเจริญ	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
19	นาง	ศศิรินทร์	สายแวง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.บัว เจริญ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นาเจริญ	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
20	นาย	นนทชัย	บุญร่วม	นักสาธารณสุข	ชำนาญการ	รพร.เดชอุดม	รพร.เดชอุดม	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.บัวเจริญ	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
21	นาง	มธุรส	พวงธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.โนน แคน	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.หนองเงินฮ้อย	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
22	นางสาว	จิตติพร	ตริพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.คำ กลาง	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
23	นางสาว	อนงค์ รักษ์	เป็น มงคล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.นาทุ่ง	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.กลาง	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
24	นาย	พัทธพล	อักษิ	นักวิชาการ สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	สสอ.บุญทริก	รพ.สต.โนน สำราญ	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ วิชาการและบริการ	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข
25	นาย	สนธยา	แสงงาม	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข	ชำนาญงาน	สสอ.น้ำยืน	รพ.สต.บ้านค้อ	สสอ.เดชอุดม	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค	เพื่อย้าย จ.18 ให้ตรง สถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่อยู่ในช่วงเลื่อน ระดับ	อนุมัติ ไม่มีเงื่อนไข

(นายบัณฑิต สร้อยคำ)

สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม